
sþ. 129. Fyrirspurn [125. mál]
til samgönguráðherra um símamál.

Frá Ellert B. Schram.

Hvaða ráðstafanir gera yfirvöld Pósts og síma til að símleyndar sé gætt, bæði allajafna
og sérstaklega í verkföllum opinberra starfsmanna? Er það gert með sérstöku eftirliti eða
tækjabúnaði?


